

# จดหมายข่าว

## คณะเกษตร กำแพงแสน



วันครบรอบสถาปนา 22 ปี คณะเกษตร กำแพงแสน 45 ปี แห่งการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เกษตร ณ วิทยาเขตกำแพงแสน วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2568 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมกิจกรรมในงาน ได้แก่ พิธีสักการะ-พระ-พินิจ และหม่อมหลวง ชูชาติ กำภู, พิธีสงฆ์และทำบุญตักบาตร, พิธีรดน้ำขอพรอาจารย์และบุคลากรอาวุโส, พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น คณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2568 และ พิธีมอบรางวัล สนิบสนุนผู้มีผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ คณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2568 ทั้งยังได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าแสดงความยินดี และรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ห้องคอนเวนชัน อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

### รายการ Walk In เข้าถ่ายทำ “โคเนื้ออินทรีย์”

ของภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน



วันที่ 6 มีนาคม 2568 รองศาสตราจารย์ ดร.ชเมษฐ ม้าลำพอง รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ให้การต้อนรับทีมงาน รายการ Walk In โดยมีพิธีกรที่ดำเนินการรายการ คือ คุณชาคริต แยมนาม ขอเข้าถ่ายทำรายการเกี่ยวกับการผลิตโคเนื้ออินทรีย์ ของภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ตลอดห่วงโซ่การผลิตและการตลาด โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุริยะ สะวานนท์ เจ้าของผลงานการผลิตโคเนื้ออินทรีย์ เป็นผู้ให้ข้อมูล

ทั้งยังได้เข้าถ่ายทำร้านเกษตรอภิมรณ แหล่งจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของชาวเกษตร นิสิต และศิษย์เก่า จากนั้น เข้าถ่ายทำที่พิพิธภัณฑ์แมลง สถานที่แสดงแมลงสถาปน์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

### Agri-Science Project Exhibition 2025



วันที่ 8 มีนาคม 2568 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดกิจกรรม "นิทรรศการงานวิจัย นวัตกรรม และโครงงานสหกิจศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตร กำแพงแสน" (Agri-Science Project Exhibition 2025) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุบผา คงสมัย รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

กิจกรรมนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตชั้นปีที่ 4 ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และประชาสัมพันธ์ผลงานของนิสิตและหลักสูตรการเรียนการสอน มีนิสิตส่งผลงานเข้าประกวด รวมทั้งหมด 46 ผลงาน โดยแบ่งการประกวดเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทวิจัย 2) ประเภทสหกิจศึกษา และ 3) ประเภทนวัตกรรม



# โครงการอบรมผู้ควบคุมการชายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 1/2568 (แบบ Onsite)



คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับคัดเลือกจากกรมวิชาการเกษตร ให้ดำเนินการจัดโครงการอบรม “ผู้ควบคุมการชายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2568 (แบบ Onsite) รุ่นที่ 1” ในระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2568 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ชั้น 1 ห้อง 101 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

การอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร, สมาคมการค้าันวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย (TaiTa), โรงพยาบาลพระรัตนารธานี, สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, สถาบันวิจัยพืชสวน, สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มีผู้ประกอบการ พนักงานบริษัท/ห้างร้าน ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายวัตถุอันตรายทางการเกษตรเข้าร่วมโครงการอบรม จำนวน 184 คน ทั้งยังได้จัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมอีกด้วย

## ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก TUAT ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน



วันที่ 11 มีนาคม 2568 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ รัตนกริธากุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิวา พาโคกทม ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT) ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 9 คน ในการเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตรในประเทศไทย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง ได้บรรยายในหัวข้อ Agriculture in Thailand ณ ห้องประชุมเสรี-สมพร ทรัพยากร และได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในส่วนของคุณัยวิทยาศาสตร์ข้าว ศูนย์สาริตการผลิตโคเนื้อครบวงจร คาวบอยแลนด์ และสถานีวิจัยประมงกำแพงแสน นอกจากนี้ คณะอาจารย์ทั้งสองฝ่ายได้ประชุมหารือร่วมกันเพื่อสร้างความร่วมมือในอนาคต ณ ห้องประชุมเรือนเกษตรอภิมัย คณะเกษตร กำแพงแสน

## ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนจัดการเติบโตของต้นไม้ เพื่อประเมินคาร์บอน”



วันที่ 14 มีนาคม 2568 คณะเกษตร กำแพงแสน นำโดย ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการเกษตร จาก สถานีวิจัยสิริพรกฤดากร และสถานีวิจัยกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนจัดการเติบโตของต้นไม้เพื่อประเมินคาร์บอน” ณ สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร (เพนียด) จ.ลพบุรี

ผศ.ดร. วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัดน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศาสตร์เชิงพื้นที่ ประธานคณะกรรมการปลูกป่าฯ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และความสำคัญของโครงการ เพื่อสนับสนุนนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอนของ มท. ในมิติด้านป่าไม้และพื้นที่สีเขียวอย่างเป็นรูปธรรม และ ผศ.ดร.สการ ที่จันทัก บรรยายความเป็นกลางทางคาร์บอนของต้นไม้ การกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ และการจัดการเติบโตของต้นไม้ และนำทีมในการฝึกปฏิบัติการวัดการเก็บข้อมูลภาคสนาม การวางแผนตัวอย่าง และการออกแบบการเก็บข้อมูล

โดย ดร.ดำรงศักดิ์ ศรีพระราม รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และมอบใบประกาศผู้เข้าร่วมโครงการ “การวางแผนจัดการเจริญเติบโตของต้นไม้ เพื่อประเมินคาร์บอน” ในครั้งนี้

